

๒๑. นายรุจณภพ เมืองมูล
๒๒. นายก้องเกียรติ รอวิธาน
๒๓. นายสุริโย กะจันทร์

ปศุสัตว์อำเภอภูเพียง
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อ.ดร.วุฒิกกร สระแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ (ติตราขการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

๒. อ.กฤษณธร สินตะละ

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ (ติตราขการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เรื่องก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

เรียนคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯ และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในรอบการประชุมวันที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ของทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ไปแล้วนั้น จึงได้เชิญคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกท่านประชุมร่วมกันในวันนี้ทั้งประชุมออนไซต์และออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom meeting)

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุม

สำนักวิทยากรฯการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน่าน ในคราวที่แล้วได้นำเสนอผลลัพธ์ของโครงการที่เราได้บรรจุไว้ในขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่บูรณาการกัน ในเรื่องของโคเนื้อซึ่งทาง อ.สพ.ญ.ดร.ศราวณี ชันมณี ได้นำเสนอไปแล้ว ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เราได้ร่วมกันดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานราชการ และผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ถือเป็นความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่บูรณาการร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ทางเลขาฯ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูรายงานการประชุมได้ที่ <http://pvlo-nan.dld.go.th> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ถ้าหากพบข้อบกพร่องและมีประเด็นเพิ่มเติม ขอให้ประสานมาที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวณภทีป์ ภิมุขไพศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑. โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม จังหวัดน่าน

มีหน่วยผสมเทียม...

มีหน่วยผสมเทียมจำนวน ๒ หน่วย มีการประชุมชี้แจง ตรวจสอบติดตามสม่ำเสมอเฉลี่ยแล้วเดือนละ ๔ - ๕ ครั้ง การผสมเทียมในเดือนกรกฎาคม ทั้งหมด ๗ ตัว รวมสะสม ๒๙ ตัว สถานการณ์โรคระบาดยังปกติ ถือว่าไม่มี ความเสี่ยงเข้ามา หากทั้ง ๒ หน่วยมีความเสี่ยงขอให้เข้ามาปรึกษาหารือเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหากับทางศูนย์ ผสมเทียมเชียงใหม่ต่อไป

นายอุกฤษ สีคำ **เจ้าพนักงานสัตวบาล**หน่วยผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่า

หน่วยผสมเทียมน่านมีทั้งหมด ๒ หน่วย ในการลงพื้นที่ผสมเทียมโคเนื้อจะเป็นโคสาวและแม่โค เกือบตกที่เข้ามาใหม่ มีการออกไปตรวจท้องแม่โค หน่วยผสมเทียม ๑ หน่วยมีเจ้าหน้าที่ ๑ ท่าน ดังนั้นการออก ติดตามการเก็บภาพอาจจะทำยาก สำหรับการควบคุมดูแลป้องกันโรค ส่วนใหญ่ในพื้นที่จะทำตามโปรแกรม ของหน่วยสุขภาพ จึงทำให้ค่อนข้างจะได้ผล ดังนั้น การรายงานในช่วงนี้ยังมีไม่มีการระบาด การเกิดโรคต่างๆ ขึ้นสำหรับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมของศูนย์เชียงใหม่ โปรแกรมระบบใหม่จะติดขัดตรงที่การบันทึกข้อมูล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร เพราะเกษตรกรไม่ได้ถือบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยอาจ จะล่าช้า หรือไม่ได้เลย

นายนพดล พินิจ **ปศุสัตว์จังหวัดน่าน**

ฝากกลุ่มสุขภาพ ช่วยดูด้วยว่าเหลือระยะเวลาดำเนินงานอีก ๒ เดือน โครงการดังกล่าวจะเป็น โครงการที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการดำเนินงานโครงการผสมเทียมถือว่าเป็นนโยบาย ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้กำหนด เป็นการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล จะต้องปรับปรุงโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการที่จะขออัตรากำลังและปรับการดำเนินงานผสมเทียม งบประมาณ เจ้าหน้าที่ ฝากให้อำเภอป่าและอำเภอ ภูเพียง ที่มีความรู้ความสามารถในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ในเดือนหน้าก่อนที่จะมีการประชุม DLD-c ขอให้ให้นำข้อมูลมาให้อีกก่อนเพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนวิเคราะห์ข้อมูล

นางสาวฟ้าใส แสงขำ **นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์น่าน**

๑. โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ผลการ ดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอภูเพียง อำเภอป่า และอำเภอเวียงสา มีการพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง ตามวันและเวลาทำการของตลาดนัดโคกระบือ พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่า เชื้อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่

๒. โครงการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ผลการ ดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ดังนี้

- ตรวจสอบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านภายในเขตโรคระบาด ชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด (ร.๓)

- ตรวจสอบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.๑๐)

- ตรวจสอบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ รน.)

- เก็บข้อมูลปริมาณและราคา

๓. โครงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก หรือผ่านจุดตรวจ โดยด่าน กักกันสัตว์น่านมีจุดตรวจ จำนวน ๓ จุด คือ จุดด่านห้วยน้ำอุ่น จุดผ่อนปรนบ้านบ้านใหม่ชายแดน

และจุดตรวจ...

และจุดตรวจชายแดนถาวรห้วยโก๋น ตามวันและเวลาทำการของด่านแต่ละจุด ซึ่งจุดตรวจแต่ละแห่งก็ดำเนินการตรวจตามมาตรการ โดยตรวจสอบเอกสารใบเคลื่อนย้าย และจำนวนสัตว์ - ซากสัตว์ พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพาหะ และเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังโรค

นายพนพล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ทั้ง ๓ โครงการ ถือว่าเป็นนโยบายที่ทางกรมปศุสัตว์ ต้องการขับเคลื่อนให้สำนักงานปศุสัตว์แต่ละจังหวัดภายใต้การดำเนินงาน DLD-C ขับเคลื่อนในเรื่องของการเฝ้าระวังและเรื่องของการทำผิดกฎหมายทางด้านปศุสัตว์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ

นายธนัชฐิธร ปัญญามงคล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

(ผู้แทนจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่)

การดำเนินงานในส่วนของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโคเนื้อช่วงนี้เป็นการเปิดให้ทดลองใช้ขึ้นทะเบียนโคได้แล้วแต่จะยังบันทึกกิจกรรมผสมเทียม ตรวจสอบไม่ได้ จะสามารถบันทึกได้ไม่เกินเดือนสิงหาคม

นายอุกฤษ สีคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล หน่วยผสมเทียมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปัว

ในช่วงนี้จะมีรายงานอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนโคเนื้อคุณภาพ และส่วนรายงานปกติ เพิ่มเติมรายงานปกติโดยเฉลี่ยช่วงฤดูฝนการผสมจะมีน้อย ประมาณ ๔๐ ครั้ง ๓๖ ตัว ในส่วนของโคเนื้อคุณภาพจะเน้นแม่โคท้องว่างที่เกิดในช่วงมีนาคม - เมษายน เพราะฉะนั้นโคจะเริ่มผสมในช่วงกรกฎาคม - กันยายน ๒ - ๓ เดือนหลังจากคลอด โดยจะติดตามและตรวจสอบคุณภาพ และเร่งผสมให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

ส.พญ.ดร.ศนิกันต์ ทองสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน)

ในช่วงนี้ยังไม่พบปัญหาในการดำเนินงานของจังหวัดน่าน หากจังหวัดน่านมีอะไรให้ช่วยเพิ่มสามารถประสานงานมาได้

นายเสมอ หอมดอกพลอย เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

มีการบริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือท่อนพันธุ์แพงโกล่า และท่อนพันธุ์เนเปียร์ เปิดบริการตั้งวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวัน เวลาราชการ โดยให้เกษตรกรนำเครื่องตัดหญ้ามาตัดเอง รายละเอียดไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ขอแจ้งยอดจัดสรรหญ้าแห่งจังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ยอดจัดสรร ๓๖,๕๐๐ กิโลกรัม ใช้ไปแล้ว ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม คงเหลือ ๑๓,๕๐๐ กิโลกรัม

นางสาวจรัสศรี แก้วผืน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

ส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ได้ไปติดตามงานที่อบรมแปรรูปกลุ่มโครงการเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอปัว พบว่า ทางกลุ่มมีการแปรรูปบริโภคในครัวเรือนแต่ยังไม่ได้แปรรูปเพื่อการค้า ซึ่งปัญหาอุปสรรคตอนนี้คือ จำนวนไก่ที่เลี้ยงยังไม่มีปริมาณมากพอที่จะแปรรูปส่งสมาชิกได้ ซึ่งได้ประสานกับทางกลุ่มและอำเภอแล้ว โดยมีแผนที่จะเลี้ยงไก่ให้พอเพียงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นไก่กระบอกในส่วนของเบื้องต้นก่อน ส่งตามร้านอาหาร รีสอร์ทในพื้นที่

ดร.วินัย...

ดร.วินัย แก้วละมุน

อาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

ตามที่ได้มีมติร่วมกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาปศุสัตว์ จะเชิญชวนทุกท่านได้มองในมุมของเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มีทิศทางเป็นยังงี้บ้าง และนำมาประยุกต์ใช้ในวงการปศุสัตว์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

อ.สพ.ญ.ดร.ศรวณี ชันมณี อาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนากลุ่มเลี้ยงแพะ - แกะ ของจังหวัดน่าน
สู่ความยั่งยืน (ตามเอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายจรงค์ ธรรมลังกา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

การประชุมครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งต่อไป

นายพนพล พิณีจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ขอขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมประชุมในวันนี้และขอบคุณทางหน่วยที่เสนอข้อคิดเห็นต่างๆรวมถึง ประเด็นในการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานฯ

(นายสุริโย กะจันทร์)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายจรงค์ ธรรมลังกา)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน